

Số: /KH-SKHCN

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

## KẾ HOẠCH

### Phát sóng chuyên mục “Khoa học và Công nghệ” 6 tháng cuối năm 2020

#### I. Tên chuyên mục:

“Khoa học và Công nghệ”

#### II. Cơ quan thực hiện:

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện.

#### III. Thời gian phát sóng:

Mỗi tháng phát sóng 02 kỳ vào lúc 18 giờ 15 phút, **ngày thứ 4 của tuần lễ thứ 2 và tuần lễ thứ 4** trong tháng.

Thời lượng phát sóng mỗi kỳ là **07** phút.

#### IV. Nội dung chuyên mục:

- Chuyên mục: Thực hiện theo chuyên đề hàng tháng (phần trọng tâm).
- Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ.

#### V. Lịch phát sóng và nội dung từng chuyên mục: (*Đính kèm Phụ lục*)

Ban Biên tập có thể thay đổi thứ tự chuyên đề phát sóng giữa các kỳ trong năm sau cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong trường hợp, nếu có thay đổi nội dung chuyên đề phát sóng, Ban biên tập báo cáo với lãnh đạo Sở và tìm chuyên đề khác để thay thế.

Các đơn vị đăng ký chuyên đề được chọn trong Kế hoạch phát sóng có trách nhiệm hỗ trợ và phối hợp với Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ); Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục **trước thời gian phát sóng từ 5 đến 7 ngày./.**

#### Nơi nhận:

- GD, PGD Sở;
- Đài PTTH Đồng Tháp;
- Các thành viên Ban Biên tập;
- Phòng, đơn vị trực thuộc;
- Trường CĐCD Đồng Tháp;
- Phòng Kinh tế Thành phố Sa Đéc;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cao Lãnh;
- Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lai Vung;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lai Vung;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Nông;
- Công ty TNHH sản xuất chế phẩm sinh học Kiên Nông Xanh;
- Lưu: VT, TTKĐKN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Hùng**

**Phụ lục**  
**Lịch phát sóng và nội dung từng chuyên mục**  
*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SKHCN ngày tháng 7 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ)*

STT	Chuyên đề	Thông tin về chuyên mục	Phỏng vấn	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian phát sóng
1	Cải tạo đất trên vườn cây ăn trái và ruộng lúa (Vườn quýt hồng Lai Vung, Lúa (Tam Nông, Ba Sao)	Đất ruộng, đất vườn khai thác lâu năm không được bồi đắp, ngày càng chai sạn, cây trồng kém phát triển và dễ bị nhiều loại bệnh. Chế phẩm vi sinh giúp cải tạo đất, cung cấp vi sinh vật có lợi, giúp đất tơi xốp hơn, cân bằng vi sinh vật đất, cây trồng phát triển khỏe mạnh tự nhiên.	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Công ty TNHH sản xuất chế phẩm sinh học Kiến Nông Xanh Phụ trách: KS. Lê Huỳnh Phong Điện thoại: 0326 039300	08/7/2020
2	Ứng dụng công nghệ vào cải tiến máy sấy gạo tại các cơ sở lau bóng gạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp	Ứng dụng công nghệ vào việc cải tiến máy sấy gạo bằng than đá thành máy sấy gạo bằng điện trở, giúp nâng chất lượng hạt gạo bóng, sáng hơn, tăng giá trị sản phẩm.	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Phòng Kinh tế Thành phố Sa Đéc, Công ty TNHH Việt Hoa SoLar	22/7/2020
3	Hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến trường cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp	Hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến Trường Cao đẳng CD Đồng Tháp sau khi hoàn thành với nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV phải: đảm bảo khách quan, công khai, chính xác; đảm bảo đánh giá đầy đủ các nội dung, tiêu chí và quy trình thực hiện; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, bộ phận liên quan trong nhà trường.	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Trường Cao đẳng CD Đồng Tháp, Phan Quốc Cường Email: pqcuong@dtcc.edu.vn Điện thoại: 0915854040 Võ Minh Trí Email: <a href="mailto:vmtri@dtcc.edu.vn">vmtri@dtcc.edu.vn</a> Điện thoại: 0918810685	12/8/2020
4	Hoàn thiện quy trình chế biến dưa môn	<b>Mục đích:</b> Hoàn thiện qui trình chế biến dưa môn và chuyển giao qui trình chế biến dưa môn đến cơ sở sản xuất.	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Trường Cao đẳng CD Đồng Tháp Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Anh	26/8/2020

STT	Chuyên đề	Thông tin về chuyên mục	Phỏng vấn	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian phát sóng
		<p><b>Tính mới:</b> Hoàn thiện quy trình chế biến và bảo quản dưa môn (từ nguyên liệu thân cây môn ngọt và thân cây môn ngứa), tạo sản phẩm dưa môn có chất lượng đạt theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm địa phương, tạo điều kiện cho sản phẩm địa phương được đưa ra thị trường.</p> <p><b>Khả năng áp dụng:</b> Kết quả nghiên cứu của đề tài ứng dụng ở các hộ sản xuất dưa môn trong và ngoài tỉnh, bổ sung nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm.</p>		<p>Thoại SĐT: 0975185347</p>	
5	Giới thiệu hoạt động Kiểm định – Hiệu chuẩn, Đo lường	Giới thiệu các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp	09/9/2020
6	Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 được sử dụng tại các cơ sở y tế, bưu điện; trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.	Thực hiện kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường 2020; Tuyên truyền pháp luật về đo lường.	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường và Chất lượng Phụ trách: Nguyễn Minh Tùng SĐT: 0910 7401859 nguyenminhtungtdc99@yahoo.com.vn	23/9/2020
	Hiệu quả cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp	Tuyên truyền về các hoạt động: -Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; -Triển khai, áp dụng hệ thống quản lý	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường và Chất lượng Phụ trách: Võ Hồng Vân, SĐT: 0913 844485	23/9/2020

STT	Chuyên đề	Thông tin về chuyên mục	Phỏng vấn	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian phát sóng
		<p>chất lượng tiên tiến; -Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.</p>		vanvotdc@yahoo.com.vn	
7	<p>Sản xuất nguyên liệu thảo dược từ nấm Đông trùng Hạ thảo</p>	<p>Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống con người ngày càng được nâng cao nên nhu cầu về sức khỏe là vấn đề rất được quan tâm. “Sống khỏe, không bệnh tật” đó là niềm ao ước của con người ở bất cứ thời đại nào. Tuy nhiên, sức khỏe của con người lại tùy thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, môi trường sống, dinh dưỡng và phòng trị bệnh; trong đó dinh dưỡng để phòng ngừa các bệnh tật đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe. Việc sử dụng các dược liệu quý có nguồn gốc tự nhiên trong chế độ dinh dưỡng đã có những tác động rất hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị và phòng chống một số bệnh. Đông trùng hạ thảo là một trong số các dược liệu quý đó, đã được sử dụng lâu đời trong lịch sử Đông y do có chứa nhiều hoạt chất như: cordycepin, adenosine và các vitamin cần thiết cho cơ thể; chúng có tác dụng chống viêm, hỗ trợ chức năng sinh lý, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, giúp điều hòa hệ miễn dịch và chống oxi hóa,....</p>	<p>Tổ chức, cá nhân có liên quan</p>	<p>Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp Phụ trách: Phòng Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ</p>	14/10/2020

STT	Chuyên đề	Thông tin về chuyên mục	Phỏng vấn	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian phát sóng
8	Đẩy mạnh việc quảng bá, phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Kiệu Phú Hiệp”	Tình hình triển khai thực hiện quảng bá, phát triển nhãn hiệu chứng nhận Kiệu Phú Hiệp của Hiệp tâm hội quán.	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tam Nông, Phòng NN và PTNT Huyện Điện thoại: 02773 827 321	28/10/2020
9	Chỉ dẫn địa lý trên sản phẩm xoài	Nâng cao giá trị sản phẩm xoài, đảm bảo danh tiếng, tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm và đảm bảo tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm xoài của huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh. Những năm qua ngành nông nghiệp đã phối hợp các ngành liên quan tập trung tuyên truyền, vận động người dân các xã Mỹ Xương, Mỹ Hội, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Long...sản xuất xoài theo đúng quy trình kỹ thuật sản xuất mang chỉ dẫn địa lý. Ngày 26/11/2019 Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 5849/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý (số 00078) đối với sản phẩm xoài cát và xoài cát chu trên địa bàn huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh.	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cao Lãnh	11/11/2020
10	Hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước	Tuyên truyền hoạt động áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 để các cơ quan nhà nước tích cực và chủ động thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công việc.	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Ông Võ Hồng Vân, SĐT: 0913844485, vanvotdc@yahoo.com.vn	25/11/2020

<b>STT</b>	<b>Chuyên đề</b>	<b>Thông tin về chuyên mục</b>	<b>Phỏng vấn</b>	<b>Đơn vị phối hợp thực hiện</b>	<b>Thời gian phát sóng</b>
	Hộ kinh doanh đầu tư khoa học công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm	Giới thiệu về hiệu quả của việc đầu tư máy móc thiết bị vào sản xuất bánh tráng, hủ tiếu tại các hộ sản xuất kinh doanh ở Lai Vung.	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lai Vung Phụ trách: Nguyễn Thanh Phương; SĐT: 093 6180179	25/11/2020
11	Hiệu quả về việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm địa phương	Tuyên truyền về hoạt động xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm của tỉnh nhằm từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm của địa phương, khẳng định thương hiệu; cam kết chất lượng với người tiêu dùng trong nước.	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường và Chất lượng Phụ trách: Võ Hồng Vân, SĐT: 0913 844485, vanvotdc@yahoo.com.vn	09/12/2020
12	Phát triển nhãn hiệu “Quýt đường đặc sản”, “Đặc sản cam soàn Lai Vung”	Giới thiệu việc quảng bá, phát triển nhãn hiệu của huyện cam soàn, quýt đường của Huyện.	Tổ chức, cá nhân có liên quan	Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Lai Vung Phụ trách: Mai Quốc Hậu SĐT: 0913 620970	23/12/2020